

## BBGIรุกธุรกิจชีวภาพ ซบพอร์ตอณุมัติในปีนี้

**ผู้จัดการรายวัน360** - บีบีจีไอขยายปีกธุรกิจชีวภาพ หวังนำวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรต่อผลิตไบโอพลาสติก และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แยมมีความชัดเจนและเตรียมเสนอพอร์ตการลงทุนในครึ่งหลังปีนี้ พร้อมทุ่มงบกว่า 1.5 พันล้านบาทขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 8 แสนลิตร/วัน และไบโอดีเซลเป็น 1 ล้านลิตร/วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562

นายพงษ์ชัย ชัยจิวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้ติดต่อกับหน่วยงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อหาเทคโนโลยีต่อยอดไปธุรกิจชีวภาพ (Bio-Based) โดยจะนำวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตร อาทิ ชานอ้อย ฟางข้าวหรือขี้ข้าวโพด มาผลิตไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ของโลก คาดว่าในครึ่งปีหลังนี้จะมีความชัดเจนการลงทุน

เบื้องต้นบริษัทจะทยอยยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อลงทุนโครงการธุรกิจชีวภาพภายในปีนี้ โดยแต่ละโครงการจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินลงทุนส่วนหนึ่งจะมาจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนขยายกำลังการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวม 1.55 พันล้านบาท โดยมีแผนขยายกำลังการผลิตเอทานอลจากเดิม 5 แสนลิตร/วัน เป็น 8 แสนลิตร/วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562 หลังจากนั้นจะพิจารณาการเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตเอทานอลเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังการผลิตรวมเป็น 1 ล้านลิตร/วัน ส่วนไบโอดีเซล ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ 9.3 แสนลิตร/วัน ก็จะดำเนินการขยายคอขวด (Bottleneck) เพื่อให้มีกำลังการผลิตรวม 1 ล้านลิตร/วัน

แม้ว่าการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะเข้ามารถตลาด แต่คงไม่เร็วนัก ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันยังเติบโตต่อเนื่องไปอีก 10 ปีข้างหน้า หากรัฐไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B7 และ B20 น้ำมันแก๊สโซลีน E20 และ E85 เชื่อว่าความต้องการใช้ไบโอดีเซล และเอทานอลยังเติบโตขึ้น ทำให้แผนการขยายกำลังการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลดังกล่าวข้างต้นช่วยลดปัญหาการขาดแคลนได้ ปัจจุบันความต้องการนำเอทานอลและไบโอดีเซลไปผสมในน้ำมันเฉลี่ย 15% ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยความต้องการใช้เอทานอลประเทศอยู่ที่ 4.4 ล้านลิตรต่อวัน และไบโอดีเซลอยู่ที่ 4.5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจากนโยบายส่งเสริมการใช้ B20 คาดว่าจะทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลเติบโตเป็น 7 ล้านลิตรต่อวันในสิ้นปี 2561

ด้านนายชลิษฐ์ ชินธรรมมิตร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บีบีจีไอได้ยื่นแบบเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 216.60 ล้านหุ้น ให้กับนักลงทุนทั่วไป เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในราวไตรมาส 4/2561.